

การกำหนดตำแหน่งและการจัดกลุ่มตำแหน่ง ประเภทอำนาจการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเภท/ระดับตำแหน่ง	กลุ่มตำแหน่ง/ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภทอำนาจการระดับต้น	กลุ่มตำแหน่งอำนาจการทั่วไป ๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ) กองกลาง ๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ) กองเกษตรสารนิเทศ ๓. ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการ) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน พะเยา หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ตาก อำนาจเจริญ บึงกาฬ เลย สระแก้ว ตราด สตูล ภูเก็ต ระนอง และพังงา
ประเภทอำนาจการระดับสูง	กลุ่มตำแหน่งอำนาจการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๑ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)) สำนักกฎหมาย กลุ่มที่ ๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์)) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มที่ ๓ ๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี)) กองคลัง ๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการตรวจสอบภายใน)) สำนักตรวจสอบภายใน กลุ่มตำแหน่งอำนาจการทั่วไป กลุ่มที่ ๑ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ) สำนักการเกษตรต่างประเทศ กลุ่มที่ ๒ ๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ) กองการเจ้าหน้าที่ ๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ๓. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ๔. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ) สำนักตรวจราชการ ๕. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ) สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน ๖. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ) สำนักพัฒนาระบบบริหาร ๗. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน (ผู้อำนวยการ) สถาบันเกษตรกรการ ๘. ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการ) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยนาท นครสวรรค์ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง เพชรบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี พัทลุง พิชณุโลก พิษณุโลก กำแพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย เพชรบูรณ์ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี หนองคาย ชัยภูมิ มุกดาหาร นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ราชนบุรี สระบุรี นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม นราธิวาส ชุมพร นครศรีธรรมราช ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร สกลนคร ชลบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี กาญจนบุรี ระยอง ปัตตานี ยะลา ตรัง และกระบี่